



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ฉบับที่ ๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ และในสถานการณ์ปัจจุบัน จากรายงานของกรมควบคุมโรค ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ จำนวน ๕๗๙ ราย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค การควบคุมโรคได้อย่างทันเวลา เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาทางลดโอกาสแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการเร่งด่วน ตามหนังสือสั่งการอำเภอดอนสัก ที่สฎ ๑๓๑๘/ว๕๔๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นควรกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

๑. ประชาชนควรหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน สถานที่แออัด หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า มีการทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แอลกอฮอล์ไทยขณะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ

๒. หากมีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และหมั่นล้างมือให้สะอาด

๓. โรงเรียน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดชุมชน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทุกแห่ง ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ควรมีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า จัดให้มีเจลล้างมือไว้บริการ และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก